



Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  
**Tuần Báo Phát Triển Điện Năng**

Điện thư: [bientap.tbptdn@gmail.com](mailto:bientap.tbptdn@gmail.com) Web: [WWW.VOVINET.ORG](http://WWW.VOVINET.ORG)

*Tuần báo Điện Khí Phân Giải, dành riêng cho bạn đạo thực hành Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp*

Số 1537 22 tháng 12 năm 2024

**Nghiệp Lực**

*Nghiệp lực tùy duyên học hỏi yên  
Sửa tiến chính mình cảm tâm hiền  
Tiến hóa không ngừng tự vượt xuyên  
Khai thông trí tuệ tự cảm yên*

**Lương Sĩ Hằng**

---

**Mục Bé Tám 1998**

---

*Thưa các bạn,*

*Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh và giải tỏa uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Đạo Tâm thì sẽ hiểu chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đúng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát triển của tâm linh.*

*Kính bái,*

**Bé Tám**

**Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:**

- 1) Nghiệp lực do đâu tạo thành ?
- 2) Chúng sanh đều khổ tại sao ?
- 3) Làm người quá khổ làm sao tiến ?
- 4) Làm người cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành từ đâu đến đâu ?
- 5) Khổ hạnh tu hành có ích chi ?
- 6) Tình Trời quyền luyến do đâu hình thành ?
- 7) Siêu văn minh là sao ?

**1) Las Vegas, 25/09/98 2 : 50 AM**

**Hỏi : Nghiệp lực do đâu tạo thành ?**

Đáp : Thừa nghiệp lực do tập quán gây nên, chiều hướng phát triển của sự tham muốn

**Kệ :**

*Duyên lành thích hợp tạo gây nên  
Nghiệp lực cuốn lôi ý khó quên  
Dứt khoát không thành tâm biến loạn  
Khó tu khó tiến khó qui nền*

**2) Las Vegas, 26/09/98 3 : 20 AM**

**Hỏi : Chúng sanh đều khổ tại sao ?**

Đáp : Thừa chúng sanh đều khổ như nhau, tại vì chưa hiểu lấy chính họ, lúc nào cũng muốn biết chuyện người khác, mà không biết chính mình, từ đâu đến và sẽ về đâu ? Lúc nào cũng lo lắng, chạy theo những chuyện không cần thiết

**Kệ :**

*Hướng ngoài tạo động khó qui y  
Học hỏi không ngừng tự xét suy  
Đen bạc tình đời gieo ác ý  
Tự mình phải sửa mới qui y*

**3) Las Vegas, 27/09/98 2 : 40 AM**

**Hỏi : Làm người quá khổ làm sao tiến ?**

Đáp : Thừa làm người quá khổ chỉ có tu và tự tháo gỡ nghiệp duyên, nhiên hậu mới thoát tục, dứt khoát rời khỏi chốn trầm luân đau khổ !

**Kệ :**

*Hôn tu tiến hóa khỏi thân mê  
Dứt khoát thanh tâm tự tiến vô  
Đời đạo song hành tâm quý đạo  
Bình tâm thanh tịnh niệm Nam Mô*

**4) Las Vegas, 28/09/98 7 : 40 AM**

**Hỏi : Làm người cấu trúc từ siêu nhiên mà hình thành từ đâu đến đâu ?**

Đáp : Thừa làm người đã và đang hình thành bởi siêu nhiên hình thành, từ từ thành một tập quán, có một không hai, cho nên mỗi người một tánh ý khác nhau

**Kệ :**

*Trung tâm điển giới rất nhiệm mầu  
Khó khổ tâm cam chuyển trước sau  
Đời đạo song hành tâm dứt khoát  
Sửa mình tiến hóa tự về mau*

**5) Las Vegas, 29/09/98 4 : 20 AM**

**Hỏi : Khổ hạnh tu hành có ích chi ?**

Đáp : Thừa khổ hạnh tu hành dễ dứt khoát hơn, về không thanh nhẹ dễ tham tòng, một lòng tu tiến không gây nợ, vỡ lẽ cần khôn một giấc mơ

**Kệ :**

*Cao điểm đến giờ tâm quý đạo  
Quân bình tự đạt chẳng thấp cao  
Quý tướng Trời cao về nẻo chánh  
Không ngừng tiến hóa hợp trăng sao*

**6) Las Vegas, 30/09/98 2 : 50 AM**

**Hỏi : Tinh Trời quyền luyện do đâu hình thành ?**

Đáp : Tinh Trời quyền luyện do chơn tâm tự cảm thức điều lành của Trời ban chiếu

**Kệ :**

*Vô cùng tiến hóa đạo thâm sâu  
Kết quả vui chung cảnh nhiệm màu  
Đời đạo song hành không bỏ ngõ  
Bình tâm học hỏi lý thâm sâu*

**7) Las Vegas, 01/10/98 7 : 25 AM**

**Hỏi : Siêu văn minh là sao ?**

Đáp : Thừa siêu văn minh là nghe được hiểu được và hành được, tự thức nhiều hơn là hành

**Kệ :**

*Thanh tịnh phân minh giải rõ ràng  
Cảm thông đời đạo vẫn bình an  
Tâm minh trí sáng đạt muôn chiều  
Quý tướng Trời cao thật sự siêu*

---

## CÙNG ĐỌC THƠ ĐỨC THẦY

---

### *Long Vân*

*Cuối năm đại lễ hợp chung nhà  
Hương thẳng càn khôn tự tiến xa  
Nhớ Phật quý Trời tâm đạt tịnh  
Sanh tồn sinh lực ý chan hòa*

*Ba ngày thương thức mối tình Cha  
Chuyển tiếp thanh quang học chữ hòa  
Không có có không tình giao cảm  
Năm châu thanh nhẹ sống chung nhà*

*Chung nhà thanh nhẹ mối tình ta  
Vũ trụ càn khôn chuyển tiếp hòa  
Nguyên khí sinh tồn chơn đạo pháp  
Trì tâm thanh tịnh tự dâng quà*

*Dâng quà xuân đến với tình Cha  
Tám chín thanh quang lại mặn mà  
Thực hiện tâm lành về Bến Giác  
Có không không có vẫn thật thà./.*

### *Lương Sĩ Hằng*

*Orlando, 31-12-1988*

---

## TRÍCH BĂNG ĐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG

---

### **Giảng tại Hawaii ngày 25 - 7 - 1982**

Thành thật cảm ơn Ban tổ chức! Thành thật cảm ơn sự hiện diện của quý vị ngày hôm nay!

Một chuyện bất ngờ, và chúng ta được tương ngộ nơi mảnh đất lành hiện tại! Chúng ta tương ngộ trong một tâm linh, tâm thức sáng suốt và không bao giờ còn bị tiêu diệt! Chúng ta bước vào con đường tu Thiền để dưỡng sinh, để làm gì? Bước vào con đường tu thiền để dưỡng sinh, để lập lại trật tự cho chính mình, và thấy chúng ta nguyên lai bản tánh từ đâu đến đây,

rồi sẽ về đâu; thấy rõ chúng ta không phải là người thế gian có thể chế tạo được: khoa học hiện đại không có thể chế được loài người; nhưng mà chúng ta vẫn còn sự sanh tồn!

Tuy rằng quý vị niên cao, và quý vị đã và đang tu, nhưng mà quý vị đã hay đâu, “Tuông rằng tôi chưa tu!”

Quý vị đã và đang tu! Tu, đã làm cha mẹ, “Thế thiên hành đạo,” qua từ giai đoạn, qua từ kiến thức một, và sự tranh đấu trong sự sống để lập lại trật tự cho chính mình; ngày nay thấy rằng, “Tôi còn cõi nào nữa đây? Không lý bao nhiêu đây rồi tôi sẽ đi? Đi, rồi tôi đi đâu?”

Chúng ta là người Việt Nam, thấy rõ nhưt: chết rồi lại có phần hồn trở lộn lại, để mách bảo cho chúng sanh! Vậy chớ phần hồn đó là ai? Những phần hồn của ông bà, cha mẹ chúng ta có thể trở lại để mách bảo được; vậy chớ chúng ta đương hiện tại ngôi đây, có hồn hay là không?

Chúng ta thật sự có hồn. Chúng ta đương đàm thính trong cái hồn sáng suốt: kẻ nói, người nghe, truyền cảm với nhau trong tâm thức: Hồn đang điều khiển cái thể xác hiện tại. Thể xác hiện tại là một phương tiện và nó là một bãi trường thi của quá trình nhiều kiếp của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta mới nhóc sáng một chút để tìm một con đường đạo.

Đạo là gì? Là sự quân bình trong nội thức. Những câu hỏi thắc mắc hàng ngày, từ nhỏ đến lớn, ngay trong sinh hoạt gia đình hiện tại; quý vị bô lão cũng vậy: “Đây rồi tôi sẽ đi đâu? Tôi lớn tuổi rồi; vì con, vì chồng, vì vợ, vì con; rồi tôi đi đâu? Nhưng mà tôi quên rằng tôi đã được cơ hội giáng sanh, vinh dự đang ngự trong cái tiểu thiên địa này!” Vinh hạnh nhưt: được sống trong tiểu thiên địa này, và để hiểu rõ làm thế nào để giải quyết mọi trở lực hiện tại? Mà chính chúng ta đã và đang giải quyết mà không hay.

Nhiều khi chúng ta cũng làm sai lầm. Vì sao? Vì thiếu thanh tịnh. Rồi chúng ta có cơ hội lập lại trật tự và thanh tịnh, chúng ta còn sự sai lầm nữa không? Chắc quý vị không, sẽ không còn sự sai lầm đó. Trước kia tôi chưa tu, tôi cũng là một người sai lầm, và muốn tranh đấu, vô trong tuổi trẻ cái gì cũng muốn hơn người ta, nhưng mà rốt cuộc thấy rằng mình chỉ có thiếu thanh tịnh mà thôi!

Rốt cuộc rồi chúng ta phải đi theo trong cái khuôn khổ thanh tịnh của Thượng đế ân ban, là mỗi người đều mắt, mũi, tai, miệng hiện hữu; tay chân, tứ chi; đều nằm trong khuôn! Cái hồn bị giam hãm trong cái thể xác, mà không hay; rồi nói, “Tôi không hồn; chết là hết!” Không có! Quý vị bô lão tin rằng, “Cái hồn, chúng ta có!” Những tuổi trẻ đồn, đồn đột nói rằng, “Chết là hết!” Nhưng không!

Tới lớn tuổi rồi mới biết có hồn: Chúng ta nằm đêm năm canh, chúng ta cũng thấy, nghĩa là những người mà từ, quá vãng từ lâu, ngày nay chúng ta lại cũng có thấy lại nữa kia! Thì chúng ta thấy rằng cái hồn nó tương giao, tương cảm; mà hồn là bất diệt!

Vì chúng ta thiếu trật tự mà thôi, và không biết sử dụng cái tiểu thiên địa này: Tiểu thiên địa này là nó bao gồm Nước, Lửa, Gió, Đất; bản thân Tứ Đại. Quý vị đã hẳn thấy rằng Đức Thích ca đã thành đạo và nói lại cho chúng sanh rằng, “Tứ đại giai không.” Nhưng mà người ta nghe chữ “Tứ đại giai không” mà không biết “Tứ đại giai không” là cái gì? Cái thể xác của chúng ta, bao gồm Nước, Lửa, Gió, Đất: Tứ Đại; rốt cuộc rồi phải trở về hư không; và thể xác này rốt cuộc phải lấy Trời làm nhà mà lấy đất làm giường! Không có một người nào từ chối được cái luật thiên nhiên, và không có người nào từ chối được luật Trời đã quy định trong Định Luật Sanh, Lão, Bệnh, Tử, Khổ. Mỗi người chúng ta phải qua.

Qua cái lớp học này rồi chúng ta tiến tới đâu? Thật sự mới biết Hạnh phúc là cái gì! Khi chúng ta giải thoát được rồi chúng ta mới thấy rõ hạnh phúc là cái gì. Chớ hiện tại quý vị trong tuổi trẻ, lớn lên muốn cưới vợ, đẻ con; hạnh phúc? Nào có hạnh phúc! Tới tóc bạc, mắt lờ, cũng chưa thấy hạnh phúc là cái gì!

Rồi chúng ta tu đây, rồi chúng ta thấy rằng cái hồn là chủ của cái tiểu thiên địa này; và cái tiểu thiên địa này hòa hợp với cả căn khôn vũ trụ; và chúng ta đang thực hành trong cuộc hành hương học và tiến hóa vô cùng, không có giờ giấc ngừng nghỉ. Quý vị nói, “Tôi nằm ở trên giường, tôi già rồi, tôi nghỉ!” Đâu có nghỉ được! Mạch huyết của quý vị không có lưu thông là ứ tắc nghẽn liền! Đó là làm việc, để tiến hóa.

Đòi cái sự ăn, ngủ, ỉa; tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ô, dục: toàn là bài học, dẫn dắt cho tới chúng ta thức tâm để trở về với căn bản sẵn có của chính mình: quý vị dòm để thức tâm, quý vị nghe để thức tâm, hít để thức tâm, nói để thức tâm, tưởng tượng để thức tâm! Chung quy quý vị phải ra đi với sự thanh tịnh và sáng suốt: đó là phần hồn.

Cho nên chúng ta chưa biết đường lối để đi! Bây giờ chúng ta tìm rõ cái đường lối khi chúng ta đến, đến bằng cách nào? Rồi mới luận xét cái vấn đề đi. Đó! Đứa con nít sanh ra ở đời; thấy nó nằm đó. Nó sanh ra, rồi nó ngoa ngoa khóc rồi; không bằng lòng! Vì nó là tự do; nó là một cô tiên, nó là một tiên đồng, mà bị giáng thế, bị kẹt trong cái thể xác không bao giờ thức. Rồi bây giờ chúng ta lớn rồi, làm ông nội, bà ngoại rồi, đâu có ai muốn chết! Không bao giờ chúng ta muốn ra đi: “Cơ đồ tôi đã xây dựng; tại sao tôi phải ra đi?” Nhưng mà, âm thầm cũng phải ra đi, bắt buộc phải ra đi! “Vạn sự khởi đầu bởi nhất không;” chúng ta phải quy huồn với Không mới là đúng luật trời. *(còn tiếp)*

---

## Đề tài suy gẫm

---

### *Tại sao bản thân nặng trĩu?*

*Lắm khi xét thấy mình nghèo,*

*Trí cao, thân nặng khó đèo đến nơi:*

Nhiều khi mình thấy mình thiếu thốn, nhưng mà cái trí ham muốn của mình, nhiều khi mình cũng muốn ghê lắm, “Có thể làm được, tôi cũng có thể làm giàu được như vậy”; hoặc là, “Tôi cũng có thể làm Tiên, làm Phật được”; nhưng mà vì cái bản thân nó nặng trĩu! Nặng trĩu là sự diều động bên trong của bản thể nó không có cởi mở, nó không có thông cảm với ngoại cảnh, thì cái gì nó cũng sa sút hơn người ta. Sự đòi hỏi của nó nhiều quá, cái dâm tánh nó nhiều quá, nó không có mở được, thì làm sao mà nó đi tới cái thượng trí được? Thành ra con người nó khó phát triển là lý do ở chỗ đó

*(Sài Gòn 30-05-1972)*



THƯ TỪ LAI VẮNG

T. L. 02-01-96  
[Signature]

No. \_\_\_\_\_  
Date 25-12-96

Kính thầy

Con là G. K. S., 54 tuổi, tàn phế 2 chân 25 năm nay. Tuổi thầy ngộ được thầy và nhờ thầy trị bệnh, chăm cứu tại nhà ở chợ lớn từ lúc thầy ra đi con bị giam đoạn tu 3 thời gian, sau đó may mắn gặp được chú 6 LUNG chỉ dẫn tu hành nên từ năm 1982 con tu liên tục đến nay. Con vẫn tu sửa thân tâm những vì nghiệp rất quả năng nên được tu chơn hơn các bạn khác. Dù tàn phế nhưng con vẫn tham gia việc từ thiện, bố thí tiền cho người nghèo khổ cúng dường chùa. v.v..

Con xin tặng thầy 6 câu thơ

Tâm thành xin gửi thầy thường,  
Bao năm xa cách vẫn tu theo thầy.  
Ngộ thầy thêm nghiệp năng mang,  
Thầy hướng chỉ dẫn con đường giải mê.  
Tu tâm sửa tánh hằng ngày,  
Thần tâm quyết chí đời đời sửa sai /  
Kính Bử

(15)

Con kính xin thầy chỉ dẫn thêm cho con tiến đường tu hành. Pháp lý vô vi khoa học Huyền Bí Phật Pháp.  
Kính chúc thầy được thân tâm an lạc

Kính thư  
[Signature]



Pattaya, ngày 2/1/97

G K S ,

Thầy đã vui nhận được thư con được biết con vẫn giữ tâm thanh tịnh mà tu tiến. Con là người tàn phế được duyên lành ngộ pháp lý Vô Vi, tự hành và khai triển khả năng của chính mình, ý chí bất khuất, tự tu tự tiến, lập lại trật tự cho cơ tạng. Trời đất người - con là người thể thiên hành đạo, phải có trật tự. Đêm đêm hành pháp, Soi Hồn, Pháp Luân, Thiên Định, ý chí bất khuất; đó là phần hồn con sẽ được tốt đẹp ở tương lai. Tu là lo cho phần hồn ở tương lai; dịp quá tốt nếu chúng ta hướng tâm về thanh tịnh tu hành. Con có cơ hội làm phước với khả năng của chính con, đó là điều quý. Làm phước để khai triển tâm từ bi của chính mình. Người đau khổ mới thật sự bước vào Phật Pháp. Khổ, khổ, khổ mới bước vào được biên giới của Phật Pháp mà tu. Con càng tu con thấy đời là tạm, vạn sự trên đời là không, không có gì thật, thì chúng ta phải dứt khoát khứ trước lưu thanh, khai sáng chính mình, thanh tịnh mà thực hành, kết quả tâm từ bi của chính con sẽ phát triển, dẫn thân độ đời, hạnh từ bi của Phật, học từ bi và thực hiện từ bi, sẽ đem lại nguồn sống linh động bất diệt của Chư Phật đã đạt.

Đường lối con là hành, nên thực hành đứng đắn hơn, dứt khoát hơn. Đường đạo là sửa tâm sửa tánh, thấy được ánh sáng trong nội tâm nội tạng của chính mình thì nghiệp lực nó sẽ tan. Kiếp này con bị tàn phế, vì kiếp trước con cũng không phải là người hiền; con cũng ác nên ngày nay con phải học những bài học đích đáng và may mắn cho con, nay biết được phần hồn là chủ của thể xác. Phần hồn có thể về Thiên Quốc được nếu con nung nấu dũng chí thực hành và buông bỏ tất cả những sự mê chấp tại thế gian, dứt khoát thành tâm thực hành tức là cứu độ quần sinh ở tương lai. Làm một việc cho tất cả mọi việc; con có thể xác duyên đáng của Trời Phật hình thành; ngày hôm nay con có duyên ngộ được PLVV để khai sáng, lập lại trật tự của chính con, nhiên hậu mới ảnh hưởng người kế tiếp trong thanh tịnh, chớ không phải trong lý luận. Đường của Thầy đã và đang đi tức là đường con phải đi và sẽ đi, dứt khoát như vậy thì con mới có cơ hội tiến. Vạn linh đều nhờ luồng điển khí của Trời Đất tận độ, ánh sáng của Trời Đất tận độ, tâm thức của chúng ta có âm có dương, tứ giả hợp thành mà khi luồng điển âm dương hội tụ thì phát sáng: con thấy bóng đèn nhờ có hai luồng điển âm dương nó mới sáng - cơ tạng chúng ta cũng liên hệ với luồng điển âm dương của Trời Đất. Chúng ta làm Pháp Luân Thường Chuyển, hội tụ sáng; mỗi ngày con Soi Hồn ba lần, khí nó trụ trên bộ đầu, khí điển sẽ rút trên bộ đầu hòa hợp với tinh ba của vũ trụ; lúc đó con mới cảm nhận

(16)

đời đạo song tu rõ ràng, vạn sự trên đời là không thật, dốc lòng lo tu sửa tiến, không chấp nhận bất cứ những sự mê tín dị đoan, ngoài khả năng sẵn có của chính con, khai triển tâm thức khỏe mạnh, vui tươi, hòa đồng với tất cả các giới; đó là tu bằng trí ý, chơn thật và không có vị ngã bất cứ ai, thực hành đúng đắn để phát triển tới vô cùng.

Đường của Thầy đã và đang đi, ngày đêm từ ở quê nhà đến hải ngoại cũng vậy. Con nghe băng của Thầy đã giảng ở hải ngoại cũng có bao nhiêu, vồn vẹn chỉ có bao nhiêu đó, để thúc đẩy mọi người tự thức và trở về Thiên Quốc có một cuộc sống an lành tự tại. Cuối cùng là chúng ta phải lo cho phần hồn. Người tu PLVV là lo cho phần hồn, lo báo hiếu cha mẹ, báo hiếu cứu huyền thất tổ thì chúng ta không bỏ một ai, đường đi chơn chánh, trực chỉ một đường về Thiên Quốc trong thực hành, không dụng lý thuyết làm mờ ảo người khác; đó là tội địa ngục rõ ràng. Thực hành chất phát, con sẽ được tận hưởng những gì Trời Phật đã ân ban sáng láng trong tâm thức của chính con. Chúc con vui tiến.

Quý thương,

  
Lương Sĩ Hằng

---

## Thông báo video& Audio Tuần Lễ 51, 22-12-2024

---

1. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị băng chung thiên tuần này:

Giáng Sinh Giải Thoát

[https://youtu.be/qEEKL\\_tj32I?si=mw3aFs6DbJ8YUiMw](https://youtu.be/qEEKL_tj32I?si=mw3aFs6DbJ8YUiMw)

Để có thể nghe trọn vẹn Lời Đức Thầy giảng mà không bị quảng cáo nhảy vô thì Quý Vị nhấn Pause rồi nhấn vô đường link màu xanh sau chữ voviaudio.

2. Ban video xin được giới thiệu tới Quý Vị video tuần này:

Xin giới thiệu tới Quý Vị YouTube mới của Quý Cứu Khổ Ban Vui (CKBV) với rất nhiều video ngắn như là tường trình tới Quý Vị Ân Nhân như sau: Xây nhà tình thương, Tặng xe lăn, Tặng giếng nước ngọt, Giúp người nghèo không tiền trị bệnh, Tặng học bổng, v.v..

Nhân đây cũng xin Quý Vị Subscribe và khi coi cho một Like để có thể truyền tải tới nhiều người được coi. Xin cảm ơn Ban CKBV

<https://www.youtube.com/@tphan7282/playlists>

[12-2024 Merry Christmas from Vi Nhan special school in Ban Me Thuot](https://youtu.be/FVmAi06jQzQ?si=bMc2Vw5DbeULG4Cf)

<https://youtu.be/FVmAi06jQzQ?si=bMc2Vw5DbeULG4Cf>

[12-2024 Chúc Giáng Sinh từ Trường Khuyết Tật Vi Nhân BMT](https://youtu.be/LFDPRlhIYoM?si=Ivv_8HQDKNTL5MgG)

[https://youtu.be/LFDPRlhIYoM?si=Ivv\\_8HQDKNTL5MgG](https://youtu.be/LFDPRlhIYoM?si=Ivv_8HQDKNTL5MgG)

[Nhà mới đón Tết](https://youtu.be/iekp5qSaKr0?si=fZP-FriiTk8r4NOH)

<https://youtu.be/iekp5qSaKr0?si=fZP-FriiTk8r4NOH>

[2-2024 Tặng xe lăn và xe đạp ở miền tây](https://youtu.be/JYFPC_-qhb4?si=YV51cdALTieB6i-g)

[https://youtu.be/JYFPC\\_-qhb4?si=YV51cdALTieB6i-g](https://youtu.be/JYFPC_-qhb4?si=YV51cdALTieB6i-g)

[12-2024 Phát gao và bánh mì sữa ở Pleiku](https://youtu.be/2P3_fDRLz_4?si=jmf7Jo8rFVNGgUCu)

[https://youtu.be/2P3\\_fDRLz\\_4?si=jmf7Jo8rFVNGgUCu](https://youtu.be/2P3_fDRLz_4?si=jmf7Jo8rFVNGgUCu)

[Học bổng sinh viên nghèo 2024-25](https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4EWq8VyqUIDkhvLmY3qb7AS&si=Ib7Igi83WtYmSMnz)

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4EWq8VyqUIDkhvLmY3qb7AS&si=Ib7Igi83WtYmSMnz>

Giúp người nghèo không tiền trị bệnh

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4EZHQtq72dzPTidXJkVBeeg&si=lXfKBQ2997f3GCtU>

Xây nhà Tình Thương 2024

[https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4GRmV6zO340RcBUhFcM-Tzq&si=8\\_79NtnHJnQPMs-L](https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4GRmV6zO340RcBUhFcM-Tzq&si=8_79NtnHJnQPMs-L)

Tặng xe lăn 2024

<https://youtube.com/playlist?list=PLnXddf3Hfv4GualtvxBjZewFLGVQX-LBu&si=pKKgQ228Hk117KxH>

MỤC BÉ TÁM bàn bạc cùng các bạn khắp Năm Châu - Mục Bé Tám Cuốn 46 câu 1345 tới 1377 - Tháng 11 năm 1993 Chúng tôi có để Timestamp để Quý Vị có thể tìm lại những câu nhập tâm mà muốn coi lại nhiều lần. Xin nhấn vô chữ ...more sẽ ra.

<https://youtu.be/PZOGTawWPQU>

Tuần Báo Phát Triển Điện Năng số 1537 Nghiệp lực do đâu tạo thành

<https://youtu.be/zEyhkbv2lqk>

Đọc Thơ Đức Thầy cuốn 39 - Chung Vui - Duyên Lành - Khí Giới Tình Thương - Tình Trời Tận Độ

<https://youtu.be/KHAIkrD5u4U>

Ban video kính mời

---

# Thông Báo của Thiền Viện Nhẫn Hòa

## Lịch Trình Sinh Hoạt - Thiền Viện Nhẫn Hòa 2025

(Hội Ái Hữu Vô Vi Washington -- HAHVV-WA - USA)

Olympia, 19 tháng 12, 2024

HAHVV-WA xin thông báo sẽ tổ chức 3 kỳ lễ hàng năm tại T/V Nhẫn Hòa, Olympia WA.

### Lịch Trình 3 Kỳ Lễ Tại TVNH 2025

1. Khóa Sống Chung Niệm Phật	Ngày 9-16 tháng 5	Nhận ghi danh 30 bạn đạo
2. Trại Hè Vô Vi	Ngày 3-7 tháng 7	Nhận ghi danh 60 bạn đạo
3. Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy	Ngày 25-28 tháng 9	Nhận ghi danh 30 bạn đạo

#### 1. Khóa Sống Chung Niệm Phật (9-16 tháng 5, 2025)

Ngày 9 tháng 5 (Thứ Bảy)	Chào đón bạn đạo ...
Ngày 10-15 tháng 5	Thực hành chương trình Tịnh khẩu và Niệm Phật
Ngày 16 tháng 5 (Thứ Bảy)	Bế mạc KSC và cảm tưởng bạn đạo

#### 2. Trại Hè Vô Vi (3-7 tháng 7, 2025) – Tuần Lễ Độc Lập Hoa Kỳ - US Independence Day

Ngày 3 tháng 7 (Thứ Năm)	Chào đón bạn đạo và bàn bạc sinh hoạt trại hè (~ 7:30 pm)...
Ngày 4 tháng 7 (Thứ Sáu)	Khai mạc Trại Hè Vô Vi và sinh hoạt tu học ...
Ngày 5 tháng 7 (Thứ Bảy)	Sinh hoạt tu học, niệm hành, niệm Phật, đốt lửa trại ...
Ngày 6 tháng 7 (Chủ Nhật)	Sinh hoạt tu học, văn nghệ và bế mạc trại hè ...
Ngày 7 tháng 7 (Thứ Hai)	Du ngoạn tham quan ...

#### 3. Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy (25-28 tháng 9, 2025)

Thứ Sáu 26-9 DL tức ngày 5 tháng 8 Âm Lịch (23-9-2009 DL)

#### Chú ý:

Ban tổ chức sẽ sắp xếp lịch đưa đón bạn đạo từ phi trường SeaTac đến/đi TVNH, Olympia (60-75 phút). Xin quý bạn đạo vui lòng ghi danh sớm và thông báo chuyến phi cơ, ngày giờ đến/đi.

Liên lạc:	<b>Vương T Phú:</b> 206-359-2389 (Email: phutvuong@gmail.com) <b>Trần M Chánh:</b> 206-612-4792
Zelle Info (Email):	<a href="mailto:TvNhanHoa1986@gmail.com">TvNhanHoa1986@gmail.com</a> 4514 Gold Ridge Ln SW Olympia, WA 98512 (Tel: 360-209-2112)

Ban Tổ Chức thân ái kính mời quý bạn đạo đến tham dự chương trình nêu trên, để chúng ta cùng có những ngày chung vui tu học tại khuôn viên thanh nhẹ nhiều thanh điền của TVNH.

**Vương Thanh Phú**

Hội Trưởng, HAHVV-WA



---

## Thơ bạn đạo

---

### Kỷ niệm Sinh Nhật 101 của Đức Thầy .

Giảng lâm trần thế độ đời  
Thầy tôi giảng đạo một thời thế gian  
Giảng giải chơn lý rõ ràng  
Tự tu tự thức Thiên Đàng trong ta  
Vô Vi Phật Pháp Di Đà  
Tu thiền giải nghiệp mới qua khổ nạn  
Làm người sống ở thế gian  
Tranh đua danh lợi khó an trong lòng  
Tình Trời cao thượng mênh mong  
Tâm ta không sáng nên không thấy gì  
Hôm nay thức giác Quy - y  
Vô Vi Phật Pháp đường đi Thiên Đàng  
Người thiền giải nghiệp tâm an  
Đường về thanh nhẹ huy hoàng thanh thoi  
Đời người ngắn lắm bạn ơi  
Hôm nay thấy đó ngày mai xa rời  
Vô vi Phật Pháp ra đời  
Giúp người tiến hóa hợp thời văn minh  
Cuộc đời là một hành trình  
Sanh Lão Bệnh Tử phận mình phải lo  
Chơn Lý Thầy đã dẫn dò  
Thanh Quang ban chiếu như đèn chờ ta  
Tu thiền sẽ được Thăng Hoa  
Tâm thân thanh nhẹ món quà Trời ban !

### Huệ Thái

---

## HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN

---

Xin bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho mẹ bạn đạo Boston TÂM - HUỆ

**Bà Nguyễn Thi Nga**

Mất ngày 19/12/2024 tại Nha Trang

Thượng Thọ 92 tuổi

Được siêu thăng tịnh độ

Gia đình TÂM - HUỆ Boston thành kính tạ ơn tất cả bạn đạo đã hướng tâm về cho mẹ em.